

ภาษีป้าย

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้วัตถุใดด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

อัตราภาษี

- ⇒ ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
- ⇒ ป้าย ที่มี อักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา ๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
- ⇒ ป้ายต่อไปนี้เป็นอัตรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
- ☆ ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่
- ☆ ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

⇒ ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า ๒๐๐ บาท

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

☆ เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการการเสียภาษีป้ายตั้งแต่ ๒ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี

ยกเว้นป้าย ที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภายใน ๑๕ วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นงวดๆละ ๓ เดือนของทุกปี

☆ ชำระภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน จากพนักงานเจ้าหน้าที่

☆ ถ้าภาษีป้ายเกิน ๓,๐๐๐ บาท จะขอผ่อนชำระเป็นสามงวด ก็ได้



คำแนะนำ

การชำระภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

งานจัดเก็บรายได้(กองคลัง)

โทร ๐๔๒-๕๓๐๖๕๒,๐๔๒-๕๓๐๖๕๓



ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเช่า อาคารตึกแถว ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านทอผ้า ร้านน้ำมัน ร้านซ่อมรถ บริษัทโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ตลาด หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นและบริเวณที่ดินที่ปกติใช้รวมไปกับโรงเรือนนั้น

อัตราภาษี

ร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการ อบต.ค่าตาย ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี



ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินแปลงนั้น

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

☆ ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบ (ภ.บ.ท.๕) และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ของทุกปี

☆ ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติม/อัตราโทษและค่าปรับ

ภาษีป้าย

☆ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรือหลังจากติดตั้งป้าย ๑๕ วัน เสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของค่ารายปี

☆ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่มี

ถูกต้อง

ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของภาษีที่ประเมิน

☆ ไม่ชำระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันวันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม ๒% ต่อเดือนของค่ารายปีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

☆ ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อสรรพากรตั้งแต่ ๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท

☆ ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท

☆ ผู้ใดไม่แสดงชื่อ ที่อยู่ เจ้าของป้าย เป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพื้นที่เกิน ๒ ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ ๑๐๐ บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลา

